

20 มกราคม 2564

กฟผ. ระดมพนักงานร่วมบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ให้กับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตโลหิตสำรองขาด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นำทีมผู้บริหารและพนักงาน กฟผ. ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรง ไทย วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร



นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า สถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่นี้ ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลเรื่องการติดเชื้อจึงทำให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงมากถึง ร้อยละ 50 นอกจากนี้ยังส่งผลให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติต้องยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามสถานที่ต่าง ๆ กว่าร้อยละ 35 ทำให้ไม่สามารถจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศกว่า 340 แห่ง ได้อย่างเพียงพอ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงทำหน้าที่บริหารจัดการโลหิตจึงได้ ประกาศขอรับบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยผ่าตัดจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเด็กโรคโลหิต อากิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย หรือฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้โลหิตในปริมาณมาก และต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยหลังจากที่ได้ประกาศเชิญชวนบริจาคโลหิตก็ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนประชาชนจำนวนมาก รวมถึง กฟผ. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและ

ความจำเป็นในการจัดหาโลหิต ในภาวะวิกฤตเช่นนี้ จึงขอขอบคุณทุกท่านในความปรารถนาดีและตั้งใจที่เลือก การทำความดี ด้วยการบริจาคโลหิต ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม และ ที่สำคัญได้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้ โลหิตในการรักษาได้อย่างทัน่วงที



“โลหิตเป็นยารักษาโรคที่สำคัญ ที่ไม่สามารถผลิตได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงต้องได้รับการ บริจาคเท่านั้น จึงขอเชิญชวนทุก ท่านร่วมบริจาคโลหิตในพื้นที่ที่สะดวก และขอให้มั่นใจได้ว่าทุกส่วนงานบริการ โลหิตมีความปลอดภัยสูงสุด ไม่ว่าจะ เป็นพนักงานหรือสถาน ที่ ให้บริการ โดยข้อดีของการบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน จะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย” นางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง กล่าว